

Số: 135/TB-MT

Yên Thế, ngày 12 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

**Kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện**
(Thông báo tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 03/7/2015; Luật MTTQ Việt Nam ngày 09/6/2015 và Quy chế phối hợp số 01/QC-UBND-UBMTTQ ngày 02/7/2012 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế thông báo kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Sáu tháng đầu năm 2016, các tầng lớp nhân dân trong huyện phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền; phấn khởi trước những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của huyện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được cải thiện trên nhiều mặt; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường

Tuy nhiên, nhân dân còn lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, các chất bảo quản trong chế biến thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn ở một số nơi, nhất là trong dịp tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; vấn đề chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ còn chậm; việc rà soát, xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn khó khăn, chưa thực hiện được; quy mô đàn gia cầm giảm mạnh. Tình hình ANCT, TTATXH còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch số 22/KH-MTTQ ngày 04/02/2016 về Mặt trận Tổ quốc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; kế hoạch tổ chức, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử; xây dựng kế hoạch tuyên

truyền cuộc bầu cử và phát động đợt thi đua đến Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kế hoạch giám sát cuộc bầu cử, xây dựng 10 công văn hướng dẫn chỉ đạo; Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 13 Hội nghị, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức trên 200 Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện và Hội nghị hiệp thương; tổ chức 03 lượt Hội nghị lấy ý kiến, giới thiệu, tín nhiệm của cử tri và tiếp xúc cử tri tại 212 thôn, bản, phố với 363 cuộc. Mỗi bước quy trình hiệp thương, giới thiệu, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ huyện đều xây dựng văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các mẫu, các biên bản hội nghị, đồng thời tổ chức Hội nghị hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện nên các quy trình đều đảm bảo quy định; xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử tại Ủy ban MTTQ 21 xã, thị trấn thành 3 đợt được 63 buổi. Các hoạt động trên đã góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử. Kết quả: trên địa bàn huyện Yên Thế đã bầu được 03 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện, 520 đại biểu HĐND xã đảm bảo nguyên tắc, đúng các quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên toàn huyện cao (đạt 98,83%). Một số đơn vị thực hiện tốt như: xã Phồn Xương, xã Đồng Tâm, xã Bồ Hạ, Đồng Tiến...

2. Giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TAND-UBTWMTTQ Việt Nam ngày 01/3/2004 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn chuẩn bị nhân sự và lập danh sách giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Tòa án nhân dân huyện hiệp thương giới thiệu 18 người để HĐND huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt.

3. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Xây dựng kế hoạch liên ngành số 08/KHLN-UBND-MTTQ, ngày 23/02/2016 giữa Ủy ban MTTQ và UBND huyện về việc xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 21/21 khu dân cư tự quản điểm, các khu dân cư đã xây dựng quy chế và bắt đầu đi vào hoạt động. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại gần với diễn đàn người đứng đầu chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân; phối hợp với Công an xã tổ chức Hội nghị "Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân".

Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu với Huyện ủy ra Quyết định thành lập tổ tuyên truyền dân vận liên ngành cấp huyện huyện gồm 15 thành viên; hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp thành lập 21 tổ tuyên truyền liên ngành có 147 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm tổ tuyên truyền của huyện đã tập trung tuyên truyền và đi nắm bắt tình hình nhân dân được 54 buổi, tổ tuyên truyền của các xã, thị trấn tuyên truyền và nắm bắt tình hình nhân dân được 324 buổi.

Thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, trên Website của MTTQ tỉnh, bản tin công tác MTTQ tỉnh, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách mới... Hằng quý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn có báo cáo phản ánh tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh

với cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh; kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế chính sách và đời sống nhân dân, đồng thời tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “*Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016*”: phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 50 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân với 3.500 đại biểu đến dự, tổ chức 26 buổi tọa đàm với 1.300 người tham gia; tổ chức 08 buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý có 1060 người tham gia, trực tiếp trợ giúp cho 44 người. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên chú trọng xây dựng, củng cố hoạt động của 138 CLB phòng chống bạo lực gia đình; 65 câu lạc bộ phòng chống tội phạm - TNXH, HIV/AIDS, 57 tổ liên gia tự quản về ANTT - TNXH... cảm hóa, giúp đỡ được 27 người lầm lỗi, hết hạn tù, người nghiện ma túy, trẻ em hư, bị nhiễm HIV/AIDS...giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

4. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử và tổ chức giám sát tại Ủy ban MTTQ 21 xã, thị trấn thành 3 đợt được 63 buổi đạt kết quả tốt. Đồng thời xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2016 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát có 05 thành viên tham gia. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện còn phối hợp với Viện kiểm sát giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Thế được 01 buổi và giám sát việc thi hành án phạt tù cho hưởng án treo tại 04 xã trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt.

Tiếp tục triển khai Quy định 1157,1158 của Tỉnh ủy và 3017,3018 của Huyện ủy về “*Quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*” và “*Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân*” đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền về nội dung của Đề án được 45 buổi, với 2.700 người tham gia.

5. Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn. Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát và động viên nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm đã giám sát hoạt động của HĐND, UBND được 25 buổi; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, quyết định, chỉ thị của UBND được 55 buổi; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao và phẩm chất đạo đức đối với các chức danh trong chính quyền; việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo của công dân được 115 buổi đạt kết quả tốt. Tiêu biểu như Ban Thanh tra nhân dân xã Bồ Hạ, Tiến Thắng, Đồng Tiến, Đồng Vương...

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 109 cuộc, phát hiện 06 vụ việc sai phạm, kiến nghị xử lý 06 vụ việc, đã xử lý 6/6 vụ việc. Kết quả trên đã góp phần tích cực trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, giữ vững ổn định tại địa phương.

6. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 319 Hội nghị tiếp xúc cử tri 1.013 người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử (trong đó có 05 ứng cử đại biểu Quốc Hội, 08 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 68 ứng cử đại biểu HĐND huyện, 932 ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn), có 25.895 cử tri dự và 852 ý kiến phát biểu. Nhìn chung tại các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa cử tri với ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức đúng luật, đúng thời gian quy định. Các vị ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình; tại hội nghị cử tri và những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện đã trao đổi ý kiến với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở những vấn đề cùng quan tâm.

Xây dựng Công văn số 130/CV-MT ngày 05/7/2016 hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện và xã trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả toàn huyện đã tổ chức 54 hội nghị tiếp xúc cử tri, có 79 lượt đại biểu HĐND huyện, có 542 lượt đại biểu HĐND xã, có 2.970 lượt cử tri về dự; tại hội nghị có 810 lượt ý kiến trao đổi giữa cử tri với đại biểu dân cử. Sau các Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời chọn lọc để kiến nghị tại kỳ họp HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Phối hợp công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phân công cán bộ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tham gia tiếp dân định kỳ được 12 buổi, tiếp nhận 120 ý kiến kiến nghị của công dân; tiếp nhận 04 đơn thư kiến nghị của công dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã làm thủ tục chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tham gia tiếp dân được 358 buổi tiếp nhận 1.074 ý kiến kiến nghị của công dân, các ý kiến tập trung vào vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, vấn đề ô nhiễm môi trường... Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp nghiên cứu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng; hình thức tuyên truyền chậm đổi mới, chưa phong phú, đa dạng; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền còn thiếu. Đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền.

Công tác giám sát của MTTQ đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên vẫn còn hạn chế. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã còn hình thức, chất lượng giám sát chưa tốt. Hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp theo Quyết định số 217 của Bộ chính trị còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao.

Một số xã, thị trấn thực hiện các bước hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 chưa chắc, chủ quan nên dẫn đến còn 9 đơn vị bầu cử cấp xã có số dư cao; các cuộc tiếp xúc cử tri số lượng cử tri tham gia ít, chất lượng chưa cao.

2. Nguyên nhân

Cấp ủy, chính quyền một số xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm, phối hợp trong công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan nhà nước về vai trò, tác dụng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chưa đầy đủ. Năng lực của một số cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; cơ chế, điều kiện bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu tình hình mới còn khó khăn.

Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số xã, thị trấn, thường xuyên có thay đổi nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Kinh phí chưa đảm bảo nên giám sát hiệu quả chưa cao.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân, thực hiện các mục tiêu 6 tháng cuối năm 2016.

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2016. Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2016 (*dự kiến vào tháng 8/2016*). Thường xuyên phối hợp với HĐND huyện, các ban HĐND huyện và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia giám sát hoạt động đối với các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

3. Tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ủy ban MTTQ huyện.

4. Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2011-2016, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2021. Xây dựng chương trình phối hợp với UBND huyện giai đoạn 2016-2021. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân huyện; các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện với các cơ quan, ban, ngành thuộc Huyện ủy, UBND huyện.

5. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở.

6. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại gần với diễn đàn người đứng đầu chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân; hội nghị "*Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân*".

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP

Qua việc theo dõi và nắm bắt các kiến nghị của cử tri và cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ huyện xin kiến nghị với HĐND và UBND huyện một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra kiểm tra có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Tài Nguyên - Môi trường thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng. Vì hiện nay một số công trình đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng mặc dù mới xây dựng chưa lâu. *Cụ thể như: đoạn đường từ bản Rừng Phe đi Bãi Lát thuộc xã Tam Tiến nhiều chỗ đã bong tróc thành ổ gà; đoạn đường từ thôn Sỏi xã Bồ Hạ đến Thị trấn Bồ Hạ...*

4. Đề nghị Công an huyện có giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 thông báo tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- ĐB dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI;
- Lưu: MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Trần Thị Vượng